



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี โทร ๐๗๓-๔๖๐๑๑๓

ที่ ปน ๐๑๓๓ / ๗๐๘

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และหนังสือสั่งการเผยแพร่
รายงานบนเว็บไซต์

เรื่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่ง และสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอทุกแห่ง ให้ประเมินตนเองตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency
Assessment : MOPH ITA) กำหนดเป็นตัวชี้วัดภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้นำกรอบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) มาพัฒนา
โดยการ ประยุกต์และปรับปรุงรายละเอียดข้อคำถามที่ใช้ในการประเมิน จัดทำเป็นแบบวัดการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) มุ่งเน้นให้
หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและการบริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานเป็นหลักภายใต้แนวคิด MOPH ITA ๒๐๒๔ : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA
และยังคงมีกรอบ แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้ว
ยังคงรักษามาตรฐาน การดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่
ต้องปรับปรุงให้มี การพัฒนาในระดับเดียวกันกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ขออนุญาตนำเอกสารสื่อสารและเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <https://sasukmuangpattani.com/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง

(นายหวันมุฮัมมัดรูสดี เจอะอาแว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ทราบ

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีเป็นหน่วยงานที่ต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) และได้มีการดำเนินการสื่อสารตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ หมวดที่ ๑ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๙ ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด เพื่อให้สอดคล้องและนำไปปฏิบัติ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีเกี่ยวกับภารกิจหลัก การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องในการของหน่วยงานภาครัฐ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.นางอุษา เบ็ญจลักษณ์	ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวซูไฮลา แวแยนา	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางสาวฮาสิมะห์ ยามา	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๔.นายวันอัลบาซир แวนาแหว	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข	กรรมการ
๕.นายหวันมุฮัมมัดรุสดี เจอะอาแหว	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	เลขานุการ

บทบาหน้าที่ : นำเอกสารสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีเกี่ยวกับภารกิจหลัก การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องในการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

(นางอุษา เบ็ญจลักษณ์)
สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี